
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี 2564 (ครั้งที่ 2) 

วันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564  
ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 

----------------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง ประธานสภา อบต.บางเตย มานพ  เฟ่ืองบางหลวง  
2 นายพูลผล แซ่ซี รองประธานสภา อบต.บางเตย พูลผล  แซ่ซี 
3 นางธนิศา รอดรักวงศ์ไท เลขานุการสภา อบต.บางเตย ธนิศา  รอดรักวงศ์ไท 
4 นายบุญมี น้อยประชา สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 1 บุญมี  น้อยประชา 
5 นายวิม เปรมปรีดิ์ สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 2 วิม  เปรมปรีดิ์ 
6 นายเสรี ปิ่นบัวทอง สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 2 เสรี  ปิ่นบัวทอง 
7 นายสุรวุฒ ิ เกติพันธ์ สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 3 สุรวุฒิ  เกติพันธ์ 
8 นายสมศักดิ์ สร้อยทอง สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 4 สมศักดิ์  สร้อยทอง 
9 นายอรรถพล พลชัย สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 4 อรรถพล  พลชัย 

10 นายนิคม เจริญลักษณ์ สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 5 นิคม  เจริญลักษณ์ 
11 นายฉลอง จันทราภาษ สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 6 ฉลอง  จันทราภาษ 
12 นายอุทัย แย้มประชา สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 6 อุทัย  แย้มประชา 
13 นางสาววารุณี แซ่บู๊ สมาชิกสภา อบต.บางเตย หมู่ที่ 7 วารุณี  แซ่บู๊ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี – 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1  นายวิทยา ชิวค้า นายก อบต.บางเตย วิทยา  ชิวค้า 
2 นายสุรพัต การะเกตุ รองนายก อบต.บางเตย สุรพัต  การะเกตุ 
3 นายสมพงษ์  เฟ่ืองบางหลวง รองนายก อบต.บางเตย สมพงษ์  เฟ่ืองบางหลวง 
4 นายณัฏฐพล สุขนันทฬส ปลัด อบต.บางเตย ณัฏฐพล  สุขนันทฬส 
5 นายกฤษดา สุขสมัย ก านันต าบลบางเตย กฤษดา  สุขสมัย 
6 นายนราศักดิ์ จันทร์กลัด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 นราศักดิ์  จันทร์กลัด 
7 นายเสน่ห์ เปรมปรีดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 เสน่ห์  เปรมปรีดิ์ 
8 นายอภิชาติ สุขสมัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 อภิชาติ  สุขสมัย 
9 นายอ านาจ  ประสงค์สันติสุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 อ านาจ  ประสงค์สันติสุข 

10 นายพิมล สร้อยทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 พิมล  สร้อยทอง 
11 นายณรงค์ฤทธิ์ โถค้า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ณรงค์ฤทธิ์  โถค้า 
12 นางสาวสวิตตา   ตุ่นอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สวิตตา  ตุ่นอินทร์ 
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เปิดประชุมเวลา   10.00 นาฬิกา 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดประชุม การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภาองค์การ    
ประธานสภาฯ   บริหารส่วนต าบลบางเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2564 (ครั้งที่ 2) ประกอบด้วย                                                                                                                         
    1. พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    (วาระที่ 2) 2. พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ       
    พ.ศ. 2565 (วาระท่ี 3)    
ที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
    - สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2564 (ครั้งที่ 1) เม่ือวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน     
    ต าบลบางเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 (ครั้งที่ 1) ว่ามีข้อความใดผิดพลาดต้อง              
    เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ ก่อนที่จะมีการลงมติรับรองรายงาน        
    การประชุมต่อไป ขอเชิญ คุณธนิศา รอดรักวงศ์ไท เลขานุการสภาฯ ด าเนินการต่อไป  
นางธนิศา รอดรักวงศ์ไท  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยครั้งที่ผ่านมา ได้ผ่านการ    
เลขานุการสภาฯ   ตรวจจากคณะกรรมการสภาท้องถิ่น คือ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว        
    แต่ยังอาจจะต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติม จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ร่วมกันตรวจสอบและ   
    พิจารณาอีกครั้ง 
ที่ประชุม   รับทราบ (และร่วมกันตรวจรายงานการประชุมทีละหน้า) 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  มีท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมอีก 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีก ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม        
    สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2564 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
ที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี     
     2564 (ครั้งที่ 1) เมือ่วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
    - เห็นชอบ 13   เสียง 
    - ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
    - งดออกเสียง    - เสียง  ขณะนั้นมีสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม  13  ท่าน 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องกระทู้ถาม (ถ้ามี) 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอกระทู้ถามหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นแต่งตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นแต่งตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ ได้แก่ เรื่องการตรวจ   
    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2564 (ครั้งที่ 1) ตามเอกสาร         
    การตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ที่แจกให้แล้ว 
ที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอเพื่อพิจารณา 
    5.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     
    พ.ศ. 2565 (วาระท่ี 2) 
   

                    /นายมานพ ... 
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นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  จากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564    
    (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยได้รับ     
    หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     
    ในวาระที่ 1 ไว้แล้ว และได้ส่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าวให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ     
     แล้ว ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ในวาะที่ 2 จึงขอเชิญ    
    ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาฯ  
นายอรรถพล พลชัย  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ตามท่ีสภาองค์การบริหาร 
ประธาน คกก.แปรญัตติฯ  ส่วนต าบลบางเตย ได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการในวาระที่ 1 รับหลักการแห่งร่าง     
    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในการประชุมสภา      
    สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4  สิงหาคม 2564 ที่ประชุมได้    
    แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ และก าหนดระยะเวลาให้ผู้บริหารหรือสมาชิกสภา    
    องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ยื่นเสนอ ค าแปรญัตติฯ ไว้ 3 วัน พร้อมกันนี้     
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ     
    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ พิจารณา     
    คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา      
    13.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.บางเตย รอรับค าแปรญัตติระหว่างวันที่     
    5-7 สิงหาคม 2564 และประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7    
    สิงหาคม 2564 เวลา 17.00 น. ระหว่างนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้บริหารหรือสมาชิกสภา   
    องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยยื่นหนังสือเสนอค าแปรญัตติฯ แต่อย่างใด ดังนั้น    
    คณะกรรมการแปรญัตติฯ จึงได้ตรวจร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี       
    งบประมาณ พ.ศ.2565 ทุกขั้นตอนแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบฯ       
    หลักการและเหตุผล ทุกประการ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้คงร่างข้อบัญญัติ          
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไว้ตามร่างเดิม โดยไม่มีการ      
    แก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด จึงขอส่งร่างข้อบัญญัติฯ ให้สภาฯ พิจารณาต่อไป 
ที่ประชุม   รับทราบ 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ จึงถือว่าสมาชิก 
    สภาฯ ให้คงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    เดิมไว้ จึงขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบในวาระท่ี 2 การพิจารณา 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี    
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระท่ี 2 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

- เห็นชอบ 13 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
- งดออกเสียง    - เสียง  ขณะนั้นมีสมาชิกสภาฯในที่ประชุม 13 ท่าน 
ในระหว่างนี้ประธานสภาฯ ได้พักการประชุมเป็นเวลา 10 นาที 
5.2 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2565 (วาระที่ 3) การตราเป็นข้อบัญญัติ 

นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ผ่านวาระที่ 2 แล้ว ต่อไปจะเป็น
    การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ในวาระที่ 3 ซึ่งเป็นการพิจารณาว่าที่ประชุม
    จะอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ พ.ศ. 2565 หรือไม่ 
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ที่ประชุม    มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติได้ 
-     เห็นชอบ 13 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
- งดออกเสียง   - เสียง  ขณะนั้นมีสมาชิกสภาในที่ประชุม 13 ท่าน 

นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  เมื่อที่ประชุมอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
    พ.ศ. 2565 แล้ว สภาฯ จะได้จัดส่งร่างข้อบัญญัติฯ นี้ไปยังอ าเภอสามพรานเพ่ือให้ 
    นายนายอ าเภอสามพรานพิจารณาลงนามและประกาศใช้ต่อไป 
    5.3 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาของ อบต.บางเตยในต าแหน่ง    
    ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสภาท้องถิ่นเห็นชอบ 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาของ อบต.บางเตยในต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ     
    ที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ เชิญปลัด อบต.บางเตยชี้แจง 
นายณัฏฐพล สุขนันทฬส  - ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 41      
    ก าหนดให้ อปท. มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ ตามความ     
    พร้อม ความเหมาะสมและความต้องการในท้องถิ่น ประกอบกับพระราชก าหนด       
    แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม        
    มาตรา 16 (9) ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัด       
    การศึกษา และกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท า    
    แผนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย       
    ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 368 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 เพ่ือให้องค์กร    
    ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์    
    การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและ   
    ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  
    - เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย    
    ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อ   
    ผู้ที่เหมาะสมเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการการศึกษาฯ ในต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิที่สภา 
    เห็นชอบ จ านวน 1 ท่าน 
นายพูลผล  แซ่ซี   ขอเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางเตย (นางวีนา แก้วอนุ) เป็นกรรมการฯ 
    (นายนิคม เจริญลักษณ์ และนายฉลอง จันทราภาษ เป็นผู้รับรอง) 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  มีท่านใด จะเสนอผู้อ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมรับรองบุคคลดังกล่าว 
ที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นางวีณา แก้วอนุ เป็นคณะกรรมการการศึกษาของ อบต.บางเตยใน    
    ต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ 

-     เห็นชอบ 13 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
- งดออกเสียง   - เสียง  ขณะนั้นมีสมาชิกสภาในที่ประชุม 13 ท่าน 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  มีท่านใดจะเสนอเรื่องใด หรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 
ปิดประชุมเวลา   11.25 นาฬิกา 
 

 
           /ผู้จดรายงาน ...  




